



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 18 มูลค่าข่าว 261,822.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เพราะเสียงของเด็กและเยาวชนไทยมีความหมาย ที่สามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้ ไม่แพ้ผู้ใหญ่ โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเสียงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม และประเทศชาติ

ยูรีพอร์ต ประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 13-24 ปี ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และในปีนี้ได้ร่วมมือกับ

## สะท้อนเสียงเยาวชนผ่านการแสดง



เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาต พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ นายพันเอก ภูมิเทียนลี นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการแสดงเรื่อง "พ่อคับ...อันนี้คืออะไร" โดยนำเสนอประสบการณ์ของตนเองเมื่อตอนสมัยยังเรียนมัธยม เขาตั้งคำถามด้วยความสงสัยกับครอบครัวว่า "ลุง ยายใช้ยังไง" แต่กลับได้รับการตอบรับที่ไม่ดี จากครอบครัว จึงทำให้เขาไม่กล้าที่จะถามเรื่องเพศสัมพันธ์กับครอบครัวอีกเลย และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาอยากหาคำตอบ "ทำไมเรา

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดประกวดผลงานการแสดง "Act Out Loud x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน" โดยมีนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 100 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมทำการแสดง เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านศิลปะการแสดง ซึ่งการแสดงทุกชุดจากการประกวด จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อสะท้อนปัญหาและมุมมองของเยาวชน จากผลโพลของยูรีพอร์ต ประเทศไทย ภายใต้ 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ เรื่อง

การศึกษา เพศ ความรุนแรง และคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะเลิศจากการประกวด ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

ไม่สามารถพูดเรื่องเพศสัมพันธ์กับครอบครัวได้ ทั้ง ๆ ที่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ"

"ผมดีใจและตื่นเต้นมากที่เงินรางวัลจากการแสดงครั้งนี้ หวังว่าเด็กไทยจะสามารถคุยเรื่องเพศกับครอบครัวได้มากขึ้น ผมคิดว่าการพูดคุยกันในครอบครัวจะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้" นายพันเอก กล่าวทิ้งท้าย.

Ji-Ra